



BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 1

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE, HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihuybienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2003, TẠI HOUSTON, TEXAS

Thành phần

Ban Chấp Hành 2003-2005

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đắt

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Nguyễn Bửu Lân

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Trần Lãng

Thư Ký

Ông Trần Văn Thanh

Thủ Quỹ (tạm thời)

Bà Từ Kim Thành

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Giã Lệ Vân

Trụ sở tạm

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

Điện thoại:

281-261-5844

281-933-3127

Thư từ và bài vở xin gửi về địa chỉ trên

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Sau bao ngày cố gắng làm việc trong tinh thần phục vụ hăng say của những người con dân xứ Bưởi, bảng tin hằng tháng của Hội Ái Hữu Biên Hoà đã được ấn hành và gửi đến Quý Vị. Với tất cả thân tình đồng hương, chúng ta cùng nhau hy vọng rằng, qua bảng tin hằng tháng này, chúng ta sẽ có dịp theo dõi sinh hoạt của Hội, liên lạc thường xuyên với Hội cũng như có phương tiện thông tin với nhau và viết về những kỷ niệm ngày xưa nơi mà chúng ta đã sống, khôn lớn và trưởng thành.

Số đầu tiên này đã được sự trợ giúp của Quý Vị Mạnh Thường Quân qua chi phí ấn loát cũng như tiền tem gửi đi. Trong tương lai, Hội sẽ nộp đơn xin tem miễn phí dành cho những Hội Đoàn Từ Thiện và Bất Vụ Lợi như Hội Ái Hữu Biên Hoà của chúng ta. Đến ngày đó, Hội sẽ gửi đến Quý Vị bảng tin hằng tháng cũng như những thiệp mời hay thơ từ khác không tốn nhiều tiền tem. Nếu Quý Vị muốn đóng góp và ủng hộ, chi phiếu xin ghi Hội Ái Hữu Biên Hoà. Hội đã có Federal Tax ID # 20-0094475 để Quý Vị dùng khi khai thuế. Ngoài ra Federal ID của Hội sẽ được dùng mở chương mục ở ngân hàng. Nhân dịp này, Hội xin đa tạ trước tấm thịnh tình của Quý Vị.

Sau đây là những sinh hoạt của Hội trong tháng Chín và tháng Mười:

*Chuẩn bị bảng tin cho tháng Mười. *Chuẩn bị hồ sơ để nộp đơn xin hợp thức hoá Hội chiếu theo luật pháp của tiểu bang Texas và chánh phủ liên bang Hoa Kỳ. *Chọn địa điểm cho ngày Đại Hội Xuân Hội Ái Hữu Biên Hoà *Triệu tập một buổi họp để bàn thảo chương trình và phân công cho những anh chị em tình nguyện giúp ngày Lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên vào tháng Mười Một sắp tới.

Kính thưa Quý Vị,

Hội luôn đón nhận tất cả sự góp ý xây dựng, thơ, văn, v.v. của Quý Vị. Niềm ước mơ chân thành của Hội là được sự tham gia tích cực của chúng ta. Nhờ sự đóng góp tài lực cũng như nhân lực của chúng ta, Hội sẽ lớn mạnh và phát triển vững chắc căn bản hoạt động giữ gìn văn hoá dân tộc dành cho thế hệ con cháu về sau.

Bảng tin này Quý Vị được quyền in lại, gửi đến đồng hương hay thân hữu xem để họ có thể liên lạc với Hội nhận được những bảng tin hằng tháng kế tiếp.

Thân ái kính chào.

Cầu Gành Nổi Nhịp

Lễ Vía Đức Thượng Đăng Trần Thượng Xuyên

Hội Ái Hữu Biên Hoà sẽ tổ chức Lễ Vía Đức Thượng Đăng Trần Thượng Xuyên vào ngày Chủ Nhật 16 tây tháng 11 năm 2003, từ 11 giờ đến 2 giờ trưa tại SHARPTOWN COMMUNITY CENTER, số 6600 Harbor Town, Southwest Houston (trên đường Bellaire sau Phở Tân Lộc và Thái Spice restaurant, gần đường Mary Bates).

Kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu đến tham dự đông đảo vào ngày Lễ nêu trên. Mọi sự đóng góp, ủng hộ và liên lạc xin gọi Ông Từ Phước Hạnh, Trưởng Ban Nghi Lễ, điện thoại số: 713-428-3980 tại sở hay 281-587-0134 tại nhà, hay Cô Giãn Lệ Vân điện thoại số 281-261-5844.

Làng Cũ và Trường Xưa

Quý Vị nào ngày xưa là cựu học sinh của những trường học ở sáu quận: Đức Tu, Nhơn Trạch, Long Thành, Công Thành, Dĩ An và Tân Uyên thuộc tỉnh Biên Hoà có thể ghi họ và tên, thuộc trường nào, lớp mấy..v.v...gửi về địa chỉ của Hội để lập danh sách. Hội sẽ thông báo trên bảng tin hằng tháng hoặc gửi đến Quý Vị thể theo lời yêu cầu.

Chúc Mừng

Được tin Ông Bà Mạch Bình Lâm (trước chủ tiệm cà phê Á Châu ở khu chợ Biên Hoà) có cậu út nam Mạch Kính Hoàng sẽ thành hôn cùng cô Hoàng Anh Thy trường nữ của Ông Bà Hoàng Tuấn vào ngày 6 tháng 9, năm 2003 (mùng 10 tháng 8 năm Quý Mùi) tại Pearland, Texas, chúng tôi đồng hương và thân hữu Biên Hoà thân chúc hai họ Mạch và Hoàng được dâu hiền và rể quý, mên chúc cậu Mạch Kính Hoàng và cô Hoàng Anh Thy sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.

Khai Trương Thành Phát

Đồng hương và thân hữu Biên Hoà mên chúc cậu Lê Minh Trí, chủ nhân nhà hàng EM & TÔI luôn thành công, buôn may, bán đắt và nhiều tài lộc.

Tin Định Cư

Đồng hương và thân hữu Biên Hoà kính chúc gia đình Anh Chị Mai Văn Xinh từ Biên Hòa, Việt Nam đến định cư tại Houston, Texas, nhiều cơ may và sớm an cư lạc nghiệp.

Cầu Gành Nổi Nhịp sẽ đăng tin gần, xa..v.v.. của Quý Vị gửi về. Hãy tham gia!! Hãy tham gia đóng góp thơ truyện,..v.v..!!!

*Biên Hoà Xứ Bưởi mên thương
Xa quê lòng vẫn vẫn vương nghĩa tình
Sông Đồng, núi Bửu xinh xinh
Cầu Gành bốn nhịp nổi tình đồng hương*

Hương Hoa Bưởi

Tốt Nghiệp Đại Học

Hay tin cô Đỗ Kim Jennifer con của Anh Chị Đỗ Hữu Phương đã học xong bằng cử nhân Biology tại Đại Học University of Southern California và đang chuẩn bị vào ngành Y Khoa, Hội Ái Hữu Biên Hoà chúc cô luôn thành công trên con đường học vấn và sự nghiệp về sau.

Vô Địch Võ Thuật

Được biết Bobby và Kevin, con của cô Giãn Lê Vân, hai em trai trong đoàn lân thiếu nhi của Hội Ái Hữu Biên Hoà, đã đoạt giải vô địch võ thuật Karate của tiểu bang Texas tổ chức tại Austin và Dallas, Texas, trong tháng Sáu, năm 2002 vừa qua. Bobby năm nay mười một tuổi và Kevin thì chín tuổi, đã loại bỏ rất nhiều đấu thủ Karate cùng lứa đến dự thi từ khắp nơi quận hạt và tỉnh lỵ của tiểu bang Texas. Với những huy chương sáng chói và cúp vàng lớn, nhỏ, hai em đã nêu gương tốt và làm thơm danh dân tộc Việt Nam nói chung và miền xứ Bưởi nói riêng. Ngoài ra hai em cũng là học sinh giỏi của trường Tiểu Học Rice. Hội Ái Hữu Biên Hoà chúc hai em luôn học hành thành đạt và trao dồi võ thuật tinh tường.

Biên Hùng Liệt Sĩ

Một tuyển tập sách tham khảo được biên soạn rất công phu và viết ra do Ông Đỗ Khoa Luật, bút hiệu Thái Thụy Vy, người làng Bình Trước, tỉnh Biên Hoà. Tập sách tham khảo này trình bày những nét đẹp thiên linh và địa phú, những danh nhân và từng giai đoạn lịch sử đã đào tạo nên con dân miền xứ Bưởi.

Tham Khảo

Với mục đích không vụ lợi và từ thiện, Hội Ái Hữu Biên Hoà xin được phép trích đoạn và in ra những tài liệu quý báu trong tuyển tập Biên Hùng Liệt Sĩ của Ông Đỗ Khoa Luật biên soạn để Quý Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà cùng đọc. Tuyển tập này gồm rất nhiều quyền nên chúng tôi in ra từng kỳ qua Bảng Tin Hằng Tháng của Hội. Xin quý vị theo dõi và đọc thường xuyên.

Hội Ái Hữu Biên Hoà tại Houston, Texas xin được chân thành cảm ơn Ông Đỗ Khoa Luật đã cho Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà được dịp tìm hiểu về quê hương xưa qua tuyển tập Biên Hùng Liệt Sĩ.

Biên Hùng Liệt Sĩ

“Viết về một vùng đất quê hương mà chúng ta hưởng nhiều ân sủng cũng đã là yêu nước rồi”

Câu nói trên của bạn bè đã khích lệ tôi rất nhiều để viết quyển sách nhỏ này. Để tránh hiểu lầm từ mọi phía, tôi kính xin các bậc thức giả bổ túc, sửa sai hoặc đính chánh cho bài viết được đầy đủ và đúng với sự thật hơn, chỉ có trong tinh thần sĩ phu đó, người viết sẽ an tâm khi đụng đến một đề tài bén nhạy này của lịch sử.

Chúng ta đã nghe nhắc tới quận Triệu Phong, Quảng Trị, là đất “địa linh sinh nhân kiệt”, có làng Đại Hào với Hoàng Xuân Tửu, Hoàng Xuân Lãm, Lê Duẩn, Bồ Liêu với Ngọc Cẩm-Nguyễn Hữu Thiết, Duy Khánh v. v..., cuộc đất “Ngũ Phụng Tề Phi” ở Quảng Nam với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân... (ngũ phụng tề phi theo sách Khoa Cử Việt Nam của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề thì gốc từ vua Thành Thái ban cho danh hiệu năm vị học sĩ đất Quảng Nam: Phạm Liệu (Điện Bàn); Phan Quang (Quế Sơn); Phạm Tuấn (Điện Bàn); Ngô Chuân (Điện Bàn); Dương Hiến Tiên (Điện Bàn). Cả năm ông đều đỗ Tiến Sĩ - Phó Bảng một khoa (1898)...và cuộc đất có hàm rồng ở Hà Tiên với Mạc Cửu v.v. thì hôm nay, tôi xin lạm bàn đến cuộc đất Tứ Linh, “Long Lân Quy Phụng” với chút lịch sử, địa lý phong thủy (feng shui, géomancy) và nhơn sự đã khiến tôi chú ý.

Một chút địa lý phong thủy: (feng shui, géomancy).

Việt Nam xưa đã từng gián tiếp chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Quốc, dân tộc ta tin tưởng vào phong thủy địa lý, mà xét đoán sự thịnh suy của đời sống gia đình, của sinh hoạt xã hội trong cộng đồng quốc gia. Miền Đồng Nai, Biên Trấn được phước quả nằm trong một thế đất (thuộc khu vực ảnh hưởng của sao Dục và sao Chấn, vị thứ sao Thuần Vĩ, Chiếu Dương), là nơi tụ khí tàng phong, có khí hoà, gió thuận). Các nhà phong thủy thâm nho, các sử gia thường gọi xứ Biên Hùng là vùng đất linh; nhờ địa linh, mới sanh xuất nhiều bậc hiền tài, nhơn kiệt, được lưu danh trong quốc sử.

Ngoài đất địa linh vì khí thế oai hùng, nay nghiên cứu lại địa thế Biên Hoà theo sử sách góp nhặt và nhận xét cá nhân, đất thiêng Đồng Nai có phần lớn ân hình: Long, Lân, Quy, Phụng.

Bốn thú này được thần thoại Trung Quốc liệt vào bộ Tứ Linh, vì có những siêu tính xuất chúng: Theo sử gia Lương Văn Lựu thì đệ nhất linh là:

a) **Long**, tức là con sông lớn uốn khúc chảy từ Bắc xuống Nam, rười nguồn tươi mát lên đất Biên Hùng, giống hình con long ẩn thủy. Dưới thời các chúa Nguyễn, có danh xưng là Phước Long Giang (về sau kinh lược sứ Nguyễn Hữu Cảnh di dân từ Quảng Bình vào lập cư, đặt là sông Đồng Nai). Đúng là con sông rồng đem phước quả vào lãnh địa Biên Hoà.

Nơi bờ sông Long Sơn, Long Đại, Cù Lao Cái Giắt (kinh châu Phước Long thôn) xưa, có đền thờ Long Vương Tam Lang, rất linh ứng, được giới thương hồ tôn kính, khi thuyền qua, đều ghé cúng bái cầu an. Tác giả Bình Nguyên Lộc trong tác phẩm Câu Đàm có kể một ngư phủ ở Tân Uyên câu được con cá lạ là con của Long Vương, ngư ông đem thả nên sau được đền ơn mời xuống Long Điện làm thượng khách của Long Vương.

Hai ngọn núi Long Ân (lấy đá) và Bình Điện (có ngôi Bửu Phong Cổ Tự) tại xã Bửu Long (Đức Tu) kết hợp cùng các gò nông uốn quanh, lồi lên lõm xuống, chạy qua các xã Tân Ba, An Thành, Tân Hiệp, Bình Trị, Hoà An, Võ Sa và ngọn núi Chiêu Thái (Châu Thới, có giả thuyết cho Châu Thới là trái châu?), vì có long mạch nên thầy địa lý Tàu mới chôn Chú Hỏa tên thiệt là Hui Bon Hoà. Ở đó, dóc Chú Hỏa xưa làm ngoại cảnh quay cuốn phim “Con Ma Nhà Họ Hứa”, có phải nhờ đó mà con cháu một người bán ve chai sau trở nên đại kỹ nghệ gia bên Pháp?); gân đất cấu thành các bộ phận một con rồng khổng lồ, nằm vắt ngang dưới lưu vực sông Phước Long (ấp Tân Lại xã Tân Thành). Núi Long Ân là đầu, chuỗi gò nông nối dài kê trên là mình rồng lượn khúc, núi Châu Thới phía Nam là đuôi vảnh lên cao. Núi Bình Điện là trái ngọc châu. Tư thế rồng nằm quay đầu về hướng Bắc, ngậm trái châu Bình Điện.

Rồng đây là rồng quý, phần đầu là một vị trí tôn nghiêm, được quý trọng xem như bảo vật, xưa được lấy làm hậu bình cho Văn Miếu tại thôn Tân Lại, thờ đức Khổng Phu Tử và các A Thánh Văn Thần, địa danh Bửu Long xuất phát trong khung cảnh này.

Biên Hoà xuất xứ từ cốt rồng nằm. Một số địa phương được mang tên với phụ danh “Long” như: Phước Long, Long Phước, Long Khánh, Long An, Long Tân, Bình Long, Long Hưng, Long Bình Tân, Long Bình (sau làm căn cứ quân đội Mỹ trấn đóng). Vốn đất rồng và có người tin rồng lấy nước, nên Biên Hoà, cùng nhăm năm rồng dậy (Bính Thìn 1916 và Nhâm Thìn 1952) đã hai lần hứng chịu nạn lụt to, bão lớn.

Rồng là thú của thần thoại, loại rắn khổng lồ, mình có 4 chân, lưng đuôi viền kỳ, miệng rộng, mũi to, râu cọng dài, đầu hai sừng, sống dưới nước, trong biển sâu. Rồng ở trên trời cao, lấy nước biển làm mưa cho thế nhân hưởng, ám chỉ nơi tôn nghiêm, tinh khiết, chỗ an vị của đức Văn Thù Bồ Tát, được gọi là Long Nhiễu. Việt tộc chúng ta rất hãnh diện dưới nguồn gốc con Rồng cháu Tiên.

(Xin đọc tiếp kỳ sau qua Bảng Tin Hằng Tháng Số 2).

Hội Ái hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ một Quý Đồng Hương chủ nhân cơ sở thương mại và Đồng Hương Lâm Sĩ Đất đã đóng góp và bảo trợ Bảng Tin Hằng Tháng số 1.